

## กลุ่มผักตบชวา

กลุ่มจักสานผักตบชวาก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๕ มีการอบรมให้ความรู้จากการสร้างอาชีพจาก ก.ศ.น.และ เป็นความต้องการของประชาชนให้มีอาชีพเสริม การก่อตั้งครั้งแรกมีสมาชิก ๑๕ คน โดยรวมกลุ่มที่ศาลากลาง หมู่บ้าน มีการให้ความรู้เรื่องการสานผักตบชวา การย้อมสี ตัดเย็บกระเป๋า การออกแบบและหัก ๑๐% จากรายได้ทั้งหมดเข้ากองกลาง กลางปี ๒๕๔๕ สมาชิกเห็นว่ากลุ่มมีรายได้น้อยลงและไม่มียกประมาณสนับสนุน จำนวนสมาชิกลดน้อยลงเหลือเพียง ๓ คน

ปี ๒๕๔๖ ยอดการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นแต่กำลังการผลิตไม่เพียงพอสมาชิกกลุ่มเห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น ยอดการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจึงได้มีการรวมกลุ่มรับสมาชิกเพิ่มขึ้นมา ๑๕ คนมีกำลังผลิตเพิ่มมากขึ้นมียอดการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น

ปี ๒๕๔๙ ประธานกลุ่มมีการพัฒนาความรู้โดยการศึกษาการออกแบบลายใหม่ตามที่ถูกค่าต้องการ กลุ่มฯจึงมีทักษะสามารถออกแบบลายใหม่ๆได้ และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น ๓๐ คน และได้รับการจัดสรรเป็น สินค้าเป็นหนึ่งในตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีสินค้าแบบใหม่ๆยอดการสั่งทำเพิ่มมากขึ้น และได้รับรางวัลหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ ๓ ดาว มีการประชาสัมพันธ์สินค้าในเว็บไซต์และได้รับเป็นวิทยากรให้กับโครงการของ ก.ศ.น. มีรายได้ ๔,๐๐๐ บาท/๑๕ วัน/ครั้ง

ปี ๒๕๕๓-ปัจจุบัน สมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นและมีการแบ่งงานไปทำตามครัวเรือนเพื่อ กระจายรายได้ และได้รับการจัดสรรสินค้าO-TOP จากอำเภอสู่ระดับประเทศ จึงมียอดการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น มีกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการมีผลิตภัณฑ์แบบใหม่ จนได้รับรางวัลมาตรฐาน ๔ ดาว

### **12.กลุ่มสตรีบ้านหนองเต็น**

จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการริเริ่มของผู้ใหญ่บ้าน นายสุมลทิน จบศรี ในขณะนั้น ได้มี การชี้แจงให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมา เป็นกลุ่มสตรีของหมู่บ้าน สมาชิกแรกเข้า ๓๒ คน มีการลงหุ้นๆ ละ ๑๐๐ บาท เงินลงทุนเริ่มแรก ๓,๒๐๐ บาท สมาชิกคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีนางสมคิด อินทร์พุก เป็น ประธานกลุ่มคนแรก ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มคือ การทำพริกแกงเผ็ด พ.ศ.๒๕๔๗ ประธานคนเดิมลาออกและ ได้เลือกตั้งใหม่ได้ นางสาวคัมภีร์ สายแวว เป็นประธานกลุ่มต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในปีนั้นเอง ได้รับ บประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดชัยนาทและมีการจดทะเบียนกลุ่มรับรอง

พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดชัยนาท ตามโครงการอยู่ดีมีสุข จากนั้น เริ่มมีกลุ่ม องค์กรภาครัฐและประชาชนภายนอกเริ่มเข้ามาศึกษาดูงาน ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค

วิชาการ ความรู้ด้านการตลาดและบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กศน.อำเภอหนองมะโมง สหกรณ์ การเกษตรหนองมะโมงจำกัด ที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ.๒๕๕๐ ผลิตรั้วผ่านมาตรฐาน อย.

พ.ศ.๒๕๕๑ เริ่มมีการพัฒนาผลิตรั้ว แปรรูปผลิตรั้วโดยทำขนมไทย เช่น ขนมทองม้วน มะพร้าวแก้ว และทำไข่เค็ม โดยได้รับงบประมาณต่อยอดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดชัยนาทเพื่อทำบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มให้ดียิ่งขึ้น

พ.ศ.๒๕๕๒ ทางกลุ่มอาชีพได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับที่ ๑ ของอำเภอ ในเรื่องการตลาด การบัญชีที่ถูกต้องจาก ๓๕ กลุ่มที่เข้าร่วมประกวด

พ.ศ.๒๕๕๓ ทางเกษตรอำเภอหนองมะโมงได้คัดเลือกกลุ่มให้เข้ารับรางวัลจากทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ในการประกวดผลิตรั้วขนมของกลุ่มและในปีนั้นผลิตรั้วของกลุ่มได้ผ่านมาตรฐาน อย. เช่น ไข่เค็ม มะพร้าวแก้ว ฯลฯ

พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกลุ่มสตรีบ้านหนองเติน จาก อ.ลานสัก ,ต.หุซ้าง, อ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.๒๕๕๗ ทางรายการเส้นทางเศรษฐกิจ รวย ล้น ๆ มาถ่ายทำในเรื่องของกลุ่มอาชีพ และมีการ แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ได้รับรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ

ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มรวม ๔๖ คน มีนางสาวคัมภีร์ สายแหว เป็นประธานมีผลิตรั้ว พริกแกง ไข่เค็ม มะพร้าวแก้ว ทองม้วน ซึ่งผลผลิตที่ออกมาจะขายกันในกลุ่มก่อนและจำหน่ายออกนอกพื้นที่ตามคำสั่งซื้อ ผลตอบแทนผู้ผลิตในการทำพริกแกง ๑๐ ครั้งจะปันผลให้สมาชิกประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ บาท และจะปันผลให้ สมาชิกกลุ่มหรือผู้ถือหุ้นปีละ ๑ ครั้ง หลังจากหักค่าเสื่อม ค่าบริหารจัดการรวมทั้งกิจการสาธารณประโยชน์ที่ หักไว้ ๓% เพื่อเป็นกองทุนสำหรับผู้ด้อยโอกาส เช่น ทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน วัด โรงเรียน ในพื้นที่